



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 20/2564 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 17.15 น.
ณ ห้องประชุมบุญยวงศรีโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา	1. มติเห็นชอบให้ สุ่มเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 3. สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
2.	กำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)	1. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง เปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ 2. ร้านวีดิทัศน์ที่ใช้บริการเกมการเล่น (ร้านให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต) เปิดให้บริการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด	1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 3. ศบค.อำเภอ , ตำบล 4. ห้องที่และห้องถิ่นทุกแห่ง
3.	การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	1. มติเห็นชอบให้ ใช้ วัคซีนSinovac เพื่อให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค) ทดแทน กรณั้วัดวัคซีน Astrazeneca ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ** ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจในการรับวัคซีนดังกล่าว ของผู้รับบริการ	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก 3. หน่วยบริการฉีดวัคซีนทุกแห่ง
4.	การขอจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของเทศบาลนครพิษณุโลก	1. มติเห็นชอบให้ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ แนวทางหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเป้าหมายที่จะรับวัคซีนดังกล่าว โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข	1. เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
5.	การขออนุญาตจัดกิจกรรม	<p>1. มติเห็นชอบให้</p> <p>1.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภ.6) จัดกิจกรรมขายทอดตลาด ทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้</p> <p>1.2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน</p> <p>1.3 ทำอากาศยานพิษณุโลก ดำเนินการเปิดสอบพนักงานราชการ</p> <p>1.4 มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการ สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS</p> <p>โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อฯ กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ทุกพื้นที่) ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3917/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ข้อ 7 - กำหนดคนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน - กรณีที่มีบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกินกว่า 72 ชั่วโมง และให้จัดพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับบุคคลดังกล่าว <p>ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. หน่วยงานที่ขออนุญาต</p> <p>2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p>
6.	การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของกรมราชทัณฑ์	<p>1. มติเห็นชอบ ให้ใช้แดนความมั่นคงสูงสุด ของเรือนจำกลางพิษณุโลก จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางพิษณุโลก , เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก</p>	<p>1. เรือนจำกลางพิษณุโลก</p> <p>2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p>